

# ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๘๖

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ  
การจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากร  
ทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ैयाวยา (กรณีैयाวยา  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๑ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน, รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน และรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๒ (มหาวิทยาลัยบูรพา)  
ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) แล้วไม่ผ่านการประเมิน โดยจะดำเนินการโครงการแบบต่อเนื่อง และแบ่งการประชุม  
เป็น ๒ ช่วง โดยลงทะเบียนช่วงละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งช่วงแรกเป็นการประชุมเพื่อแบ่งกลุ่มฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการ  
จัดทำผลงานทางวิชาการและการพัฒนานวัตกรรมจำนวน ๔ วัน ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
หลังจากนั้นให้กลับไปจัดทำผลงานทางวิชาการหรือพัฒนานวัตกรรมที่จะเสนอขอรับการประเมิน ภายในระยะเวลา  
๓ เดือน แล้วกลับมาเข้าร่วมประชุมอีกครั้งเป็นระยะเวลา ๔ วัน เพื่อแบ่งกลุ่มฟังคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข  
ผลงานเพื่อขอรับการประเมินต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมฯ ตลอดโครงการทั้ง ๒ ช่วง  
จึงขอให้ อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา สำนววจข้อมูลของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ในสังกัดที่ประสงค์  
จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ กรอกแบบแจ้งความประสงค์ในการ  
เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยตนเอง แล้วส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวม  
ข้อมูล และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งแบบแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ของข้าราชการครู  
พนักงานครูฯ ดังกล่าว ไปยังส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕  
ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากส่งเกินกำหนดเวลา  
จะไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ นำแบบแจ้งความประสงค์ในการ  
เข้าร่วมโครงการฯ ตัวจริง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

